

# Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải VnExpress Marathon Nha Trang khuyến khích lối sống năng động

15:03 13/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Từ ngày 9 -11/8, giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2024 đã được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang. Đây là năm thứ 3 VnExpress Marathon được tổ chức với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam. Giải chạy góp phần thúc đẩy tinh thần thể thao của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.



*Năm thứ 3 VnExpress Marathon được tổ chức ở thành phố biển Nha Trang với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam.*

VnExpress Marathon Nha Trang năm 2024 thu hút sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên từ khắp nơi về tham dự. Theo Ban tổ chức số lượng runner quốc tế tham dự nhiều nhất trong ba mùa với 400 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi danh, trong đó Nhật Bản, Hàn

Quốc và Trung Quốc dẫn đầu về số lượng.



*VnExpress Marathon Nha Trang thu hút sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên.*

Đáng chú ý, nhiều gương mặt nổi bật trong làng runner như: Triệu Tiến Luyện, Hứa Thuận Long, Phạm Ngọc Phan, Đan Quyết, Trịnh Quốc Lượng, Hồng Lệ, Nguyễn Thị Thúy Vân, Thu Hà, Nông Chang... cũng góp mặt tại giải đã tạo nên những cuộc cạnh tranh vô cùng hấp dẫn. Ngoài dàn runner nổi tiếng, giải cũng đón nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu H'Hen Niê, người mẫu Lê Thúy, diễn viên Ngọc Thanh Tâm.



VnExpress Marathon Nha Trang là sự kiện thứ hai, sau giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024, trong chuỗi các giải chạy được VnExpress tổ chức mà Herbalife Việt Nam tài trợ. Chương trình đồng hành của Herbalife Việt Nam cùng giải chạy VnExpress trong suốt ba năm qua là một phần trong cam kết dài hạn của công ty trong việc hỗ trợ các sự kiện thể thao nhằm giúp cộng đồng quan tâm hơn về tầm quan trọng của việc thường xuyên tập thể dục kết hợp với dinh dưỡng cân bằng để sống khỏe mạnh hơn.

“Tôi hy vọng những trải nghiệm và kỷ niệm tuyệt vời từ sự kiện này sẽ khuyến khích những người tham gia giải chạy không chỉ tập thể dục mỗi ngày mà còn truyền động lực giúp những người xung quanh cùng thực hiện theo,” ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ.

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những Thành viên Độc lập của công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: +84-28-38279191

- Email: [dichvuthanhvien@herbalife.com](mailto:dichvuthanhvien@herbalife.com)

Website: <https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us>

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/herbalife-viet-nam-dong-hanh-cung-giai-vnexpress-marathon-nha-trang-khuyen-khich-loi-song-nang-dong>